



# การประชุมส่งเสริม และสนับสนุน ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

## ของกรมอนามัย (DIGITAL LITERACY) ๖/๒๕๖๓

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร ๕ ชั้น ๔

นายบัญชา คำของ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุม  
นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน อีกทั้งพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงาน ในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ



รูปแบบการประชุม : เป็นการบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

**หัวข้อ** การบริการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  
**นำเสนอโดย** บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  
**สาระสำคัญ** เครื่องมือและโซลูชันการบริการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยี เป็นการรวมข้อมูลของบันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) ด้วย Microsoft Teams โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและคลินิกที่กำลังทำงานสามารถเข้าถึงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย แลกกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ แม้กระทั่งเริ่มต้นการประชุมผ่านวิดีโอ

๑

**หัวข้อ** ระบบคอร์สออนไลน์ : MOOC Anamai  
**นำเสนอโดย** ดร.สมคิด ปรามภัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
**สาระสำคัญ** กรมอนามัยพัฒนาระบบคอร์สออนไลน์ เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
๑. บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน โดยสามารถสร้าง/แก้ไข/ลบ/เปิด-ปิดหลักสูตร และกำหนดทีมผู้สอน  
๒. บริหารจัดการแผนการเรียนรู้ โดยสามารถสร้าง/แก้ไข/ลบ/เปิด-ปิดแผนการเรียนรู้ตามเวลาที่กำหนด และเรียงสลับแผนการเรียนรู้ได้  
๓. บริการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ โดยสามารถสร้าง/แก้ไข/ลบกิจกรรม สามารถรองรับ ๕ กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ การบรรยาย, ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง, ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, อภิปราย และแสดงความคิดเห็น เป็นต้น รวมทั้งเปิด-ปิดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเวลาที่กำหนด  
๔. การวัดผลและประเมินผล มี ๔ รูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังการเรียนเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก, แบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก มีการสุ่มข้อสอบป้องกันการคัดลอก, แบบทดสอบแบบอัตนัย และการศึกษาค้นคว้าทั่วไป ที่สามารถตรวจให้คะแนนพร้อมความคิดเห็นย้อนกลับ  
๕. การรวบรวมคะแนน และสถิติในการเข้าชั้นเรียน และส่งออกข้อมูลสถิติในรูปแบบ excel  
๖. การแจ้งเตือนเมื่อมีการมอบหมายงานโดยผู้สอน และการส่งผลงานของผู้เรียน ด้วยกลุ่มไลน์ ช่วยให้การติดตามการเคลื่อนไหวของคอร์สอย่างรวดเร็ว

๒



กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมอนามัย  
E-mail : meetingit@anamai.mail.go.th  
โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๐